

หลักเกณฑ์ คัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ

เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒

๑๓. หน่วยงานดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

(จำนวน ๓ รางวัล)

- ๑) หน่วยงานภาครัฐ
- ๒) องค์กรเอกชน
- ๓) หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ

หลักเกณฑ์

หน่วยงานภาครัฐ	องค์กรเอกชน	หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ
<p>- เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการดำเนินงานเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และรายงานผลการดำเนินงานต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ก่อนวันที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก</p> <p>- เป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อบทบาทหญิงชาย เช่นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรภายใน การสร้างความตระหนักรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศ เป็นต้น</li> <li>♦ การตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของหญิงชาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของหญิงชาย เช่น การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของหญิงชาย เป็นต้น</li> <li>♦ การปรับเปลี่ยนสถานภาพดั้งเดิมของหญิงชายเพื่อลดช่องว่างระหว่างทั้งสองเพศในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมศักยภาพ การเพิ่มการมีส่วนร่วม การแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นต้น</li> </ul> <p>- ให้ความสำคัญกับงานด้านนี้ โดยจัดสรรเงิน/งบประมาณเพื่อดำเนินการ หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย</p> <p>- มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศตริ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔</p>	<p>- เป็นหน่วยงานที่มีนโยบาย หรือ มีกิจกรรม ผลงาน หรือการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี หรือการลดความรุนแรงต่อสตรีอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสตรี และความเสมอภาคระหว่างเพศ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือจัดทำ/สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว</p> <p>- เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหญิงชายในการดำรงตำแหน่ง ทุกระดับและทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะในระดับผู้บริหารที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจ</p>	<p>- เป็นหน่วยงานที่มีนโยบาย หรือ มีกิจกรรม ผลงาน หรือการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี หรือการลดความรุนแรงต่อสตรีอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสตรี และความเสมอภาคระหว่างเพศ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือจัดทำ/สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว</p> <p>- เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหญิงชายในการดำรงตำแหน่ง ทุกระดับและทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะในระดับผู้บริหารที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจ</p>

- ไม่เคยได้รับรางวัลประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา